

BỘ TÀI CHÍNH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4742**/BTC-CST

Hà Nội, ngày **20** tháng **04** năm **2020**

V/v tháo gỡ khó khăn cho ngành dệt may do tác động của dịch COVID-19.

Kính gửi: Hiệp hội Dệt may Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 11CV-HHDM ngày 14/02/2020 của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về việc báo cáo tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) đến sản xuất kinh doanh ngành dệt may và kiến nghị tháo gỡ khó khăn. Về các kiến nghị liên quan đến chính sách thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các dự án đầu tư mở rộng:

Bộ Tài chính xin ghi nhận kiến nghị của Hiệp hội và sẽ nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến trong quá trình sửa đổi Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

2. Về kiến nghị bỏ quy định nộp thuế GTGT đối với doanh nghiệp sử dụng vải trong nước để sản xuất xuất khẩu:

Luật thuế GTGT hiện hành quy định 03 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%, trong đó mức thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu theo thông lệ quốc tế. Theo quy định hiện hành thì thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng vải là 10%. Doanh nghiệp trả thuế GTGT 10% khi mua vải trong nước, khi xuất khẩu sản phẩm được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu thu theo hàng hóa, dịch vụ, và không có quy định ưu đãi riêng theo đối tượng doanh nghiệp. Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Việc bỏ quy định nộp thuế GTGT đối với doanh nghiệp sử dụng vải trong nước để sản xuất xuất khẩu hoặc quy định đối tượng không chịu thuế GTGT đối với mặt hàng vải mua trong nước để sản xuất hàng xuất khẩu sẽ làm giảm tính liên hoàn của thuế GTGT do doanh nghiệp bán vải trong nước sẽ không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, và có thể làm tăng giá bán của mặt hàng vải, đồng thời chưa phù hợp với quy định của Luật thuế GTGT và quy định của WTO về trợ cấp xuất khẩu bị cấm. Do vậy, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành và doanh nghiệp xuất khẩu sẽ làm thủ tục hoàn thuế GTGT đầu vào của sản phẩm xuất khẩu.

Hiện nay, để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Theo đó, các doanh nghiệp ngành dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan được gia hạn nộp thuế 05 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) và số thuế GTGT phát sinh phải nộp của Quý I, Quý II năm 2020 (đối với trường hợp kê khai theo quý).

3. Về kiến nghị: “*Quy định hiện hành tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 là đối với hàng sản xuất, xuất khẩu khi doanh nghiệp đưa nguyên phụ liệu đi gia công lại thì phần nguyên phụ liệu này phải nộp thuế nhập khẩu đã được Hiệp hội kiến nghị và Bộ Tài chính đã tiếp thu trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung không thu thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu này. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định và không tiến hành thu thuế trong thời gian đã tiếp thu sửa đổi và chờ ban hành*”:

Nội dung kiến nghị đã được Bộ Tài chính tiếp thu tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, đối với hàng sản xuất, xuất khẩu khi doanh nghiệp đưa nguyên phụ liệu đi gia công lại thì phần nguyên phụ liệu này được miễn thuế nhập khẩu.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Trong thời gian chờ dự thảo Nghị định được ban hành, đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính trả lời Hiệp hội Dệt may Việt Nam để biết./..*htv*

Nơi nhận: *htv*

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- TCT: Vụ PC; TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST(CST2). (05)

TI BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ



Phạm Đình Thi